

ตลท.ปลื้มผลงานโรดโชว์ นักลงทุนนิวยอร์กสนใจโครงการ2ลล.

นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงาน การตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการจัดงาน “Thailand Conference” ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และ Auerbach Grayson ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 24-25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยบริษัท จดทะเบียนไทย 11 บริษัทจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร กองทุน 45 ราย จาก 32 กองทุน ซึ่งมีการลงทุนทั่วโลกและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AuM) รวม 2.1 ล้านล้านเหรียญ สหรัฐ โดยมีการนำเสนอข้อมูลและการ ประชุมกลุ่มย่อยกว่า 129 ครั้ง ตลอด 2 วัน

“โรดโชว์ครั้งนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอข้อมูล นโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศ และนโยบายภาครัฐอื่นๆ เช่น นโยบายลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น

ซึ่งผู้ลงทุนให้ความสนใจรับฟังและ ชักถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก สำหรับตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้นำเสนอภาพรวมตลาดทุน ไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ infra-structure fund และ holding company ให้ผู้ลงทุนรับทราบถึงโอกาสการลงทุนในไทย

ที่หลากหลาย” นางเกศรากล่าว

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัด งานครั้งนี้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการเข้า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่ม ผู้ลงทุนสถาบันของ Auerbach Grayson มีความสนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ Emerging Market จึงให้ความสนใจใน บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีศักยภาพการเติบโต และโรดโชว์ครั้งนี้เป็นโอกาสให้ได้รับฟังข้อมูล โดยตรงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึง เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการ ลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ด้านนายพาทิ สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า นับเป็น ครั้งแรกที่บริษัทเข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการไปโรดโชว์ให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ลงทุน ชาวต่างชาติ ซึ่งในครั้งนี้นี้ได้รับความสนใจ อย่างดี โดยผู้ลงทุนได้ให้ความสนใจเกี่ยว กับ การเติบโตของบริษัท การเติบโตของ ธุรกิจสายการบินราคาประหยัด แนวทาง การขยายธุรกิจ โดยในปีนี้นี้ NOK ได้เปิด เส้นทางต่างประเทศไปยังประเทศพม่า และ จะศึกษาโอกาสในการขยายเส้นทางบินสู่กลุ่ม ประเทศอินโดจีนต่อไป